



MỤC LỤC

Mỗi ngôi nhà là một lực sĩ	5
Học cách yêu nhà mình	11
Bắt mạch cho ngôi nhà	17
Biệt Đội Dọn Dẹp ơi, xung phong!	24
Siêu Đầu Bếp ra tay	33
Tắm cho nhà tắm	43
Chuyên gia Giặt-Phơi-Xếp-Ủi	48
Bụi ơi là bụi!	58
Côn trùng đừng hòng bay tứ tung!	61
Rác cũng là bạn	65



Mỗi ngôi nhà là một lực sĩ



Xin chào người bạn mới! Tớ là Táo!

Cái tên này được bố mẹ tớ lấy cảm hứng từ lời khuyên “Mỗi ngày một quả táo sẽ phòng được bách bệnh”. Tên Táo hay đến vậy nhưng tớ không tự chữa được bệnh cho bản thân, như là hiện tại tớ đang bị sâu răng nè. Tuy

nhiên, bố mẹ bảo tớ có siêu năng lực chữa bệnh thần kì cho người và vật xung quanh.

Một, tớ có thể hô biến bệnh mặt mày bí xị của người khác nhờ vào điệu cười độc quyền của mình. Hai, tớ biết cách bắt bệnh và chăm sóc ngôi nhà tớ đang ở. Oách chưa! Chắc hẳn cậu đang tự hỏi: “Căn nhà mà cũng có sức khỏe y như con người cơ á?” Có chứ! Để tớ kể cậu nghe về ngôi nhà khỏe mạnh như lực sĩ của gia đình tớ nha!



Ngôi nhà này gắn với một cột mốc khó quên: Thời điểm gia đình chuyển vào nhà cũng là lúc tớ vào lớp Một. Sang nhà mới, tớ được ngủ phòng riêng dù vẫn sợ đủ thứ trên đời, từ quái vật, ma quỷ đến nhện, gián. Sau đêm đầu ngủ riêng mà không hề hấn gì, tớ được mẹ khen thật ra đáng người lớn. Đồng thời mẹ dặn tớ phải cảm ơn nhà mới vì bạn ấy đã anh dũng chiến đấu với quái vật cả đêm để bảo vệ giấc ngủ của tớ.



Thế nhưng nhiều đó chưa đủ giải thích vì sao tớ lại cực kì thương mến căn nhà của mình đâu. Với tớ, ngôi nhà này còn hơn cả một lực sĩ, bởi lẽ bạn ấy...



... là áo giáp khổng lồ che mưa che nắng cho cả nhà an tâm ăn cơm, học bài, làm việc mỗi khi trời nóng bức hay sấm chớp đùng đùng.



... là lâu đài thần tiên để tớ nằm trên xô pha hứng nắng đọc sách, còn mẹ thì tận dụng ánh sáng đẹp để chụp ảnh “seo-phi”.



... là chiếc hộp thần kì ôm ấp và phân phát mùi thơm món ăn mẹ nấu khắp mọi góc ngách, làm tớ phải dừng chơi, bố phải dừng công việc để ùa vào bếp ăn cơm.



... là phòng thu chất lượng cao mỗi khi tớ cao hứng ca hát, làm giọng tớ nghe hết như ca sĩ (điểm này thì bố mẹ tớ không đồng tình cho lắm).

Mỗi ngày mới đến, danh sách lí do tại sao tớ yêu thương nhà lực sĩ lại càng dài thêm. Ngôi nhà của cậu cũng là một lực sĩ siêu ngẫu như ngôi nhà của tớ nhỉ?

Như mẹ từng nói, khi yêu thương điều gì đó, mong muốn bảo vệ điều đó sẽ khiến ta làm được những việc phi thường. Ngôi nhà đã biến thành lực sĩ để bảo vệ chúng mình, vậy chúng mình cũng phải làm gì đó để chăm sóc ngôi nhà, đúng không? Tuổi nhỏ làm việc nhỏ! Từ những việc chăm sóc ngôi nhà tưởng chừng nhỏ xíu, tớ lại học được vô số bài học thú vị. Giờ thì tớ đã trưởng thành hơn gấp trăm lần, tựa như một trái táo đã sẵn sàng được thu hoạch rồi nè.

Bố mẹ bảo tớ thật sự là một trái táo của ngôi nhà mình vì đã giúp bạn ấy khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Tớ nghĩ là với đủ yêu thương và quan tâm thì cậu cũng chính là trái táo cho ngôi nhà của cậu.



Trái-táo-gì-đó đang đọc quyển sách này ơ, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Hãy cùng tớ tập chăm sóc ngôi nhà của mình nhé!